

# ข่าวเด่นรายสัปดาห์ (25 - 29 ธันวาคม 2560)

## สกต. กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย

### ● เบลารุส เดินหน้าสู่ศูนย์กลางเงินดิจิทัล

เบลารุส ประเทศเพื่อนบ้านของรัสเซียถือว่าเป็นประเทศแรกๆ ในทวีปยุโรปออกมาให้การยอมรับเงินดิจิทัลหรือ cryptocurrencies อย่าง “บิทคอยน์” แล้วอย่างสุดตัว ครอบคลุมทั้งการทำเหมืองขุดและการนำเสนอขายครั้งแรก (Initial coin offerings)

ประธานาธิบดี Aleksandr Lukashenko ได้ลงนามในกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยพร้อมดำเนินการอย่างเต็มรูปแบบได้ภายใน 3 เดือน

วัตถุประสงค์หลักก็เพื่อสร้างบรรยากาศที่เอื้อเพื่อหวังดึงดูดบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ามาลงทุนหลักปักฐานในเบลารุสเพื่อเปิดศูนย์พัฒนาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะเป็นกระแสนิยมของโลก

ขณะนี้ ชาวเบลารุสสามารถขึ้นบัญชีและรณรงค์การนำเสนอราคาขายครั้งแรก พัฒนาและขายเงินดิจิทัล ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยน หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลได้ทั้งหมด

เงินดิจิทัลทุกสกุลสามารถมอบให้เป็นของขวัญหรือเป็นมรดกก็ได้ในประเทศเบลารุส ซึ่งธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับเงินดิจิทัลจะไม่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางธุรกิจ

ใครก็ตามที่สนใจจะมีส่วนร่วมไม่จำเป็นต้องมีที่อยู่อาศัยในเบลารุส เพียงแต่จดทะเบียนธุรกิจกับเบลารุสเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว แต่หากต้องการเปิดธุรกิจรับแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัลต้องมีกระแสเงินสดอยู่ในธนาคารไม่ต่ำกว่า 5 แสนดอลลาร์สหรัฐ

ในช่วง 5 ปีข้างหน้าไปจนถึงวันที่ 1 มกราคม 2566 ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลจะได้รับการยกเว้นการชำระภาษี อีกทั้งไม่ต้องจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อมีการโอนสิทธิ์ครอบครองให้แก่บุคคลอื่นหรือองค์กรต่างประเทศก็ตาม ตลอดจนกำไรที่ได้มาก็ได้รับการยกเว้นภาษีเช่นกัน

แค่นั้นยังไม่พอ เบลารุสยังอนุญาตให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถพำนักอยู่ในเบลารุสได้โดยไม่ต้องใช้วีซ่าต่อเนื่องเป็นเวลา 180 วัน

ที่กล่าวมาข้างต้นแสดงให้เห็นว่าเบลารุสตั้งใจจริงที่จะพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีสารสนเทศในภูมิภาคนี้ อย่างเช่นฮ่องกง ยิ่งในสถานการณ์ที่ยังมีการใช้มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและความไม่แน่นอนเรื่องการเมืองในแถบรอบๆ ประเทศอย่างในขณะนี้ ยิ่งต้องเร่งเดินหน้าให้สำเร็จ

ในช่วงที่ผ่านมา เบลารุสได้ส่งเสริมโครงการอุทยานเทคโนโลยีขั้นสูง รวมทั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีและข้อบังคับ ก็เพื่อผลักดันให้เกิดศูนย์กลางธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศให้สำเร็จ ซึ่งแม้ว่ารัฐบาลได้ทุ่มเงินไปเพื่อการนี้เป็นจำนวนมหาศาลแต่ก็ยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ายังไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ

ที่มา: *Belarus Recognizes Cryptocurrencies in Bid to Become Bitcoin Haven*, Russia Today, 25 December 2017

## อนาคตเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ ลำบากแน่!

**V**ladimir Kolychev รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของรัสเซียกำลังอยู่ระหว่างการเจรจากับประเทศจีนเพื่อออกพันธบัตรมีมูลค่าเป็นเงินหยวนครั้งแรกในวงเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในปีหน้าที่จะถึงนี้

ก่อนหน้านี้เคยมีแผนจะทำมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ต้องยกเลิกความตั้งใจไปเพราะไปขัดกับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับสกุลเงินของจีน

แต่ขณะนี้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและรัสเซียอยู่ในระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ โดยทูตรัสเซียประจำประเทศจีนกล่าวว่ารัสเซียสามารถขยับขึ้นเป็นคู่ค้าลำดับที่ 12 ของจีนได้ในปี 2560 โดยสถิติการค้าของศุลกากรประเทศจีนระบุว่าในรอบ 11 เดือนของปีนี้มีการค้าระหว่างกันแล้ว 76.06 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 21.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า

ผู้บริหารเงินกองทุนเพื่อการลงทุนของรัสเซีย เล่าว่าประธานาธิบดีปูตินก็ให้การสนับสนุนการพัฒนากองทุนเพื่อการลงทุนในรูปของเงินหยวนตามที่เคยเสนอไปพร้อมกับความร่วมมือของธนาคารเพื่อการพัฒนาของจีน ซึ่งปัจจุบันนี้กองทุนร่วมรัสเซีย-จีนได้ลงทุนไปแล้ว 19 โครงการ และในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้ตกลงร่วมกันว่าจะเพิ่มเงินลงทุนอีก 68 พันล้านหยวน (ราว 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพื่อการลงทุนทางตรง รวมทั้งโครงการภายใต้กรอบ One Belt, One Road ของจีน ตลอดจนการพัฒนาภูมิภาคฝั่งตะวันออกไกลของรัสเซียด้วย

นอกจากนั้น รัสเซียและจีนต่างฝ่ายกำลังพิจารณาหาหนทางที่จะร่วมมือกันสร้างระบบชำระหนี้ระหว่างกัน โดยเฉพาะการเชื่อมระบบการชำระเงินแห่งชาติของรัสเซียที่ชื่อว่า “MIR” เข้ากับระบบ “Union Pay” ของจีนด้วย

ที่มา: *Russian Finance Ministry Plans to Issue First Yuan Bonds Worth \$1Bln in 2018*, Sputnik, 26 December 2017

ในปี 2561 ที่จะถึงนี้ จะได้เห็นปรากฏการณ์ใหม่ๆ ของสองชาติมหาอำนาจ (จีนและรัสเซีย) ที่พยายามจะลดการพึ่งพาและบทบาทความสำคัญของเงินดอลลาร์สหรัฐลง เช่น จีนจะเริ่มทดลองซื้อขายน้ำมันเป็นเงินสกุลหยวน สมาชิกกลุ่ม BRICS จะสร้างระบบซื้อขายทองคำระหว่างกันเอง จีนและรัสเซียสะสมเงินคงคลังเป็นทองคำมากขึ้น จีนและรัสเซียชำระเงินการค้าระหว่างกันเป็นสกุลเงินท้องถิ่น รวมกลุ่มประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กับสหรัฐอเมริกาในการสนับสนุนเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐ ฯลฯ

ขณะที่สหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองตามนโยบาย “อเมริกาต้องมาก่อน” จีนก็เดินหน้าเพื่อจะก้าวขึ้นเป็นประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจอันดับหนึ่งของโลกตามคำพยากรณ์ที่ว่าอีกภายใน 15 ปีนับจากนี้ เพียงแค่นี้ก็คงพอจะมองเห็นเค้าลางอนาคตของเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐได้รำไรๆ แล้ว